
บันทึกการประชุม
คณะอนุกรรมาธิการสงเสริมขอมูลดานสารสนเทศทั้งในและตางประเทศ

ในคณะกรรมาธิการวิสามัญวิชาการ ตรวจรางรัฐธรรมนูญและรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
สภารางรัฐธรรมนูญ

คร้ังท่ี ๒
วันพุธท่ี ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๐

ณ หองประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๖๐๑ ชั้น ๖ อาคารรัฐสภา ๓

อนุกรรมาธิการผูเขารวมประชุม คือ
๑. รองศาสตราจารยนครินทร เมฆไตรรัตน ประธานคณะอนุกรรมาธิการ
๒. นางมาลินี สุขเวชชวรกิจ อนุกรรมาธิการ
๓. นายวรพจน วงศสงา อนุกรรมาธิการ
๔. นางคนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม อนุกรรมาธิการ
๕. ผูชวยศาสตราจารยศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย อนุกรรมาธิการ
๖. นายสุรสิทธิ์ แสงวิโรจนพัฒน อนุกรรมาธิการ
๗. นายสัตยะพล สัจจเดชะ อนุกรรมาธิการ

อนุกรรมาธิการผูไมมาประชุม  คือ
๑. รองศาสตราจารยมานิตย จุมปา (ลาการประชุม)
๒. ผูชวยศาสตราจารยพินัย  ณ  นคร (ลาการประชุม)
๓. ผูชวยศาสตราจารยวีรวัฒน จันทโชติ (ลาการประชุม)

เร่ิมประชุมเวลา ๑๕.๔๕ นาฬิกา
เมื่อคณะอนุกรรมาธิการมาครบองคประชุมแลว ประธานคณะอนุกรรมาธิการไดกลาว

เปดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม สรุปสาระสําคัญไดดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจงตอท่ีประชุม
ประธานคณะอนุกรรมาธิการไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงการรายงานสรุปกิจกรรมที่

คาดวาจะมีการดําเนินการตอคณะกรรมาธิการวิสามัญวิชาการ ตรวจรางรัฐธรรมนูญและรางกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญ และที่ประชุมคณะกรรมาธิการไดมีมติเห็นชอบ จึงสรุปกิจกรรมที่คาดวาจะมีการ
ดําเนินการ



๒

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองบันทึกการประชุม
ที่ประชุมมีมติรับรองบันทึกการประชุม คร้ังที่ ๑ วันศุกรที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๐ 

โดยไมมีการแกไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองท่ีพิจารณา
๓.๑ พิจารณาเรื่อง กําหนดกรอบในการพิจารณาและระยะเวลาในการทํางานของคณะ
        อนุกรรมาธิการ
ประธานคณะอนุกรรมาธิการกลาวตอที่ประชุมวา สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ ๑ เมื่อ

วันศุกรที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๐ ที่ประชุมไดสรุปกิจกรรมที่คาดวาจะมีการดําเนินงาน และไดนําเสนอ
กิจกรรมดังกลาวรายงานตอที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญวิชาการ ตรวจรางรัฐธรรมนูญและราง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญแลว

ที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการไดกลาวแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับสรุป 
กิจกรรมการดําเนินงานดานการจัดสัมมนาทางวิชาการดังนี้

นางคนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม อนุกรรมาธิการ สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ ๑ ที่ประชุม
คณะอนุกรรมาธิการไดใหความสําคัญเกี่ยวกับขอบเขตของภาครัฐ ซ่ึงคณะอนุกรรมาธิการควรนํา
ประเด็นภาคสังคมและที่ประชาชนใหความสนใจ เชน สิทธิ เสรีภาพ ส่ิงแวดลอม โดยเฉพาะสิทธิ  
เสรีภาพ ถือไดวาเปนสิทธิขั้นพื้นฐานที่ควรใหความสําคัญ ไมควรมุงใหความสําคัญภาครัฐมากเกินไป

นางมาลินี สุขเวชชวรกิจ อนุกรรมาธิการ การจัดสัมมนาทางวิชาการควรมีการจัด
สัมมนาทางวิชาการในประเด็นระบบการเลือกตั้งเกี่ยวกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ระบบการเลือกตั้ง
เกี่ยวกับสมาชิกวุฒิสภา และพรรคการเมืองที่เหมาะสมกับประเทศไทย เพราะเปนเรื่องที่สังคมใหความ
สนใจ ซ่ึงคณะอนุกรรมาธิการควรจะเรงดําเนินการจัดสัมมนากอนเปนอันดับแรก โดยต้ังขอสังเกต 
เกี่ยวกับประเด็นหัวขอการสัมมนา ดังนี้

๑. ในการเลือกตั้งครั้งตอไป ควรจะมีสมาชิกวุฒิสภาหรือไม หากมีสมาชิกวุฒิสภาจะ
มีกระบวนการสรรหาเชนไร

๒. ในการเลือกตั้งครั้งตอไป ควรมีการเลือกตั้งแบบพรรคการเมืองหรือไม
๓. ในการเลือกตั้งครั้งตอไป จะมีการจัดการเลือกตั้งแบบแบงเขตหรือเขตเดียวเบอร

เดียว
๔. ศึกษาถึงประเด็นรัฐบาลรักษาการในระหวางรัฐบาลหมดวาระ ควรหรือไมที่จะให

รักษาการตอไปจนกวามีรัฐบาลชุดใหมจะไดรับการแตงตั้งปฏิบัติหนาที่ และควรมีการกําหนดมาตรการ
กลไกอยางไรหรือไมเพื่อใหเกิดความเปนธรรมในการเลือกตั้ง



๓

ซ่ึงประเด็นเกี่ยวกับพรรคการเมืองเปนประเด็นที่มีความสําคัญ ซ่ึงคณะอนุกรรมาธิการ
ควรเชิญพรรคการเมืองตาง ๆ มารวมการสัมมนาและแสดงความคิดเห็น เพื่อสะทอนถึงขอเท็จจริงในแง
มุมตาง ๆ เพื่อจะไดนําขอเท็จจริงเหลานั้นไปพิจารณาเพื่อประกอบความเห็นทางวิชาการตอไป

นางคนึงนิจ  ศรีบัวเอี่ยม อนุกรรมาธิการ ควรมีการกําหนดกรอบการสัมมนาตาง ๆ ให
แกพรรคการเมืองตาง ๆ เพื่อใหทราบถึงวัตถุประสงคของการจัดการสัมมนา โดยการนําเอาประเด็นการ
สัมมนาศึกษาเชิงเปรียบเทียบทั้งในประเทศและตางประเทศ เปรียบเทียบทางวิชาการเชิงทฤษฎีและ
ปฏิบัติ รวมทั้งเนื้อหาและกระบวนการดวย

นอกจากนี้ในการจัดทําเอกสารทางวิชาการควรนําเอาประเด็นที่สังคมใหความสนใจมา
ทําผลงานทางวิชาการ ซ่ึงปจจุบันไดมีหนังสือพิมพหลายฉบับไดสรุปประเด็นที่เปนที่สนใจของสังคม
หลายประเด็น หากคณะอนุกรรมาธิการไดนําเอาประเด็นเหลานี้มาพิจารณาแลวใหความคิดเห็นทาง 
วิชาการจะทําใหทราบถึงขอเท็จจริง เพื่อกําหนดประเด็นการทําเอกสารทางวิชาการได

ผูชวยศาสตราจารยศุภสวัสดิ์  ชัชวาลย อนุกรรมาธิการ เมื่อนําประเด็นที่เปนที่สนใจ
ของประชาชนมารวบรวมแลว ควรนําประเด็นเหลานั้นมาจัดกลุมแยกตามกรอบการดําเนินงาน ผนวก
กับเนื้อหาทางวิชาการ แลวจัดทําเปนหัวขอการจัดทําเอกสารทางวิชาการตอไป

ประธานคณะอนุกรรมาธิการกลาวตอที่ประชุมวา เมื่อกําหนดประเด็นการจัดทํา
เอกสารทางวิชาการแลวจะจัดทําประกาศเชิญชวนให อาจารยในมหาวิทยาลัย นักวิชาการ นักศึกษา
ระดับปริญญาโท ตลอดจนถึงผูมีความรูในดานตาง ๆ รวมจัดทําเอกสารและแสดงความคิดเห็นในเชิง
เปรียบเทียบเชิงทฤษฎีทางวิชาการและทางปฏิบัติ เพื่อใหไดเอกสารทางวิชาการที่มีคุณภาพ  ทั้งนี้ จะมี
การใหคาตอบแทนแกบุคคลที่จัดทําเอกสารทางวิชาการดวย โดยจะมีการกําหนดหลักเกณฑการจายคา
ตอบแทน เพื่อใหไดผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ

ทั้งนี้ไดมอบหมายใหฝายเลขานุการไดประสานขอพื้นที่บางสวนของ Website สภาราง
รัฐธรรมนูญและควรมีการจัดหนา Website แยกเปนสัดสวนเพื่อเผยแพรขอมูลของคณะอนุกรรมาธิการ 
โดยมีการจัดเปนรัฐธรรมนูญ ๑๐๐ ประเทศ ประเด็นที่ประชาชนใหความสนใจ และรายชื่อผลงานวิทยา
นิพนธเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญจากมหาวิทยาลัยตาง ๆ

มติท่ีประชุม
๑. ที่ประชุมมีมติมอบหมายให นางคนึงนิจ  ศรีบัวเอี่ยม รับผิดชอบการสัมมนาเรื่อง 

สิทธิ และเสรีภาพของชาวไทย และการออกเสียงประชามติ
๒. ที่ประชุมมอบหมายให นางคนึงนิจ  ศรีบัวเอี่ยม และผูชวยศาสตราจารยศุภสวัสดิ์  

ชัชวาลย ดําเนินการรวบรวมขอมูลที่เปนประเด็นสําคัญทานละ ๑๐ ประเด็น เพื่อใหคณะอนุ- 
กรรมาธิการพิจารณาคัดเลือกในการประชุมครั้งตอไป



๔

๓.๒ พิจารณาเรื่อง การเพิ่มกรอบอํานาจของคณะอนุกรรมาธิการ
ดวยคณะกรรมาธิการวิสามัญวิชาการ ตรวจรางรัฐธรรมนูญและรางกฎหมายประกอบ

รัฐธรรมนูญ  มอบหมายใหคณะอนุกรรมาธิการดําเนินการพิจารณาใหขอคิดเห็นหรือขอ  
เสนอแนะในทางวิชาการเกี่ยวกับขอมูลขาวสารที่ไดรับจากคณะกรรมาธิการวิสามัญประสานการมี 
สวนรวมและการประชามติ คณะกรรมาธิการรับฟงความคิดเห็นและประสานการมีสวนรวมประชาชน
ทุกภาค คณะกรรมาธิการวิสามัญรับฟงความคิดเห็นและประสานการมีสวนรวมประจําจังหวัด ๗๖ 
จังหวัด กรรมาธิการรับฟงความคิดเห็นขององคกรตามรัฐธรรมนูญ ซ่ึงประธานคณะกรรมาธิการไดทํา
หนังสือเพื่อขอสรุปผลการดําเนินงานตอประธานคณะกรรมาธิการแตละคณะแลว และขอใหที่ประชุม
รวมแสดงความคิดเห็นและขอมติที่ประชุมรับเพิ่มกรอบอํานาจหนาที่ดังกลาว

ที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการรวมแสดงความคิดเห็น ดังนี้
นายวรพจน  วงศสงา อนุกรรมาธิการ ควรมีการกําหนดกรอบของการดําเนินงานของ

คณะอนุกรรมาธิการเพื่อพิจารณาถึงขอมูลที่ไดรับจากคณะกรรมาธิการทั้ง ๔ คณะ แลวนําขอมูลที่ไดรับ
มาพิจารณาวิเคราะห เพื่อใหความเห็นทางวิชาการตอไป

นางคนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม อนุกรรมาธิการ ควรนําขอมูลที่ไดรับมาพิจารณาศึกษา 
เปรียบเทียบกับตางประเทศ เทียบเคียงเนื้อหาทางวิชาการเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ แลวจัดเปนหมวดหมูตาม
หลักวิชาการ เพื่อใหทันตอการทํางานของคณะอนุกรรมาธิการ โดยมีคณะทํางานขึ้นมาคณะหนึ่งเพื่อรับ
ผิดชอบเกี่ยวกับขอมูลที่ไดรับและวิเคราะหขอมูลเพื่อคณะอนุกรรมาธิการจะไดพิจารณาและแสดงความ
คิดเห็นในทางวิชาการตอไป

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการเพิ่มกรอบอํานาจหนาที่ของคณะอนกุรรมาธิการ 
ตามที่ไดรับมอบหมายในการเสนอแนะในทางวิชาการเกี่ยวกับขอมูลที่ไดรับจากคณะกรรมาธิการทั้ง ๔ 
คณะ โดยใหมีคณะทํางาน ๑ ชุด ในการรับผิดชอบขอมูลที่ไดรับจากคณะกรรมาธิการชุดดังกลาว

ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองอ่ืน ๆ
ประธานคณะอนุกรรมาธิการแจงตอที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการเพื่อขอมติที่ประชุม

ในการจัดการสัมมนารวมกับสถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ และสํานักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแหงชาติ 
สาขานิติศาสตร โดยจัดการสัมมนาในหัวขอ “ที่มา บทบาทและอํานาจหนาที่ของสมาชิกวุฒิสภา”  
วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๐ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ นาฬิกา ณ หองศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการเขารวมการจัดการสัมมนาทางวิชาการ โดยให
คณะอนุกรรมาธิการเขารวมประชุมในครั้งนี้  และขอใหนําสรุปผลการสัมมนาเผยแพรใน Website ดวย



๕

ที่ประชุมไดกําหนดใหมีการประชุมคณะอนุกรรมาธิการครั้งตอไปในวันจันทรที่ ๑๒ 
มีนาคม ๒๕๕๐ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ หองประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๒๐๓ ช้ัน ๒ อาคาร 
รัฐสภา ๒

เมื่อประชุมเปนเวลาพอสมควรแลวประธานคณะอนุกรรมาธิการ กลาวขอบคุณผูเขา
รวมประชุมและกลาวปดการประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๗.๓ นาฬิกา
นายนิพนธ เล็กใบ
นิติกร ๓ สํานักกรรมาธิการ ๓
ผูจดบันทึกการประชุม
นายอรุณ ลายผองแผว
ผูอํานวยการกลุมงานคณะกรรมาธิการ
การอุตสาหกรรม
ผูตรวจบันทึกการประชุม

ทมิตา/พิมพ


